



ท่าอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

88/7 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2591 1707 www.dmssc.moph.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประกวดรางวัล “DMSc Award” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ถึง 15 มีนาคม 2568

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำโครงการ DMSc Award เพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยม ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืน และสร้างความสำคัญของผลงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของประเทศ จึงได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดคัดเลือก เพื่อรับรางวัล DMSc Award โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรค โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มจะสามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้

2. หนังสือหรือตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหนังสือหรือตำราจากการวิจัยและพัฒนาที่ผลิตภายในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องใช้องค์ความรู้ที่หลายหลาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือด้านการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค รวมถึงด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นิพนธ์ขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนา หรือการเก็บข้อมูลโดยผู้นิพนธ์เอง หรือผู้นิพนธ์ร่วมอยู่ในคณะผู้ศึกษาวิจัยนั้น ที่เป็นประโยชน์สามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้

3. การพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผลงานการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านสาธารณสุข ที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นประโยชน์สามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งด้านคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค รวมถึงการควบคุมโรค

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ ผลงานชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และได้รับเชิญบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล DMSc Award โดยกำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2568 สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สแกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2591 0000 ต่อ 99187



รายละเอียดการสมัคร